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HAFÐ NÁ AR R

A FJG AN R

U Ð

D AL RÖ  Öldungaráð Hafnarfjarðar 
4. Stjórnarfundur haldinn þriðjudaginn 3.maí 2016  kl 16:00 í 

Ráðhúsi Strandgötu 6. 

Fundargerð 

Mættir: Elísabet Valgeirsdóttir, formaður, Guðmundur Fylkisson, Lilja E. Kristjánsdóttir, 

Gylfi Ingvarsson, Þórdís Bakkmann Kristinsdóttir, Guðmundur Sigurðsson 

 og Sjöfn Guðmundsdóttir.   

Fjarverandi: Jóhanna Axelsdóttir  

Dagsskrá: 

1. 

Tillaga til Bæjarstjórnar fyrir fjárlagagerð,  

að taka Öldungaráð inní fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár 2017. 

Ráðið fái greitt fyrir fjóra stjórnarfundi á ári og að auki útlagðan kosnað sem til fellur vegna 

starfsemi ráðsins.  

Elísabet semur tillögu til bæjarstjórnar og sendir á meðlimi öldungaráðs til samþykktar. 

2. 

Niðurgreiðsla aldraðra í íþróttum. 

Mörgum finnst erfitt að greiða heilt ár fyrirfram þrátt fyrir niðurgreiðsluna.  Hafnarfjörður er 

í góðum málum hvað varðar hreyfingu aldraðra. Fjöldi fólks sem gengur í Kaplakrika, fullt í 

sundleikfiminni og púttvellir sem eru vel nýttir 

3. 

Brúkum bekki 

Öldungaráð hefur verið að vinna að skipulagi bekkjanna með starfsmanni í Þjónustumiðstöð 

Hafnarfjarðar. Búið er að tengja Sólvangsveg við Setbergið, bekkur er kominn á Vellina. 

Bent hefur verið á að það vantar bekk við Skipalón. 

Lionsklúbburinn Kaldá hefur gefið bekk sem trúlega verður settur við Hellisgerði. 
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Iðnskólinn hefur hannað bekk sem verða settir upp við Ástjörn, Hvaleyrarvatn, á Hamarinn 

og á hraunið í Setberginu. 

 

4. 

Skoðað verður fyrir hvað „aldursvænn bær „ stendur t.d. salerni og vatnshanar. 

 

Önnur mál. 

Öldungaráð fer í sameiginlega gönguferð um Ástjörn til að kanna stöðu og fjölda bekkja. 

Tillaga formanns að þessi fundur verði síðasti fundur á þessari önn. 

Ef eitthvað kemur til sem kallar á fund mun verða boðað til hans sérstaklega. 

 

Næsti fundur október 

 

Fundarritari: Sjöfn Guðmundsdóttir 


